



ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ตำแหน่ง ประกอบด้วย
ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร <http://www.rd.go.th> หรือ <https://tax.thaijobjob.com> ระหว่างวันที่
๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และให้ผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ชำระเงินได้ ๓ ช่องทาง คือ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร
(ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. และผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบดังกล่าว กรมสรรพากรได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเอง
ในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. ไม่ได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้ที่ได้สมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้แล้ว
แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานสรรหา ชั้น ๑๖ อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๒ ๘๕๑๕-๖ ๐ ๒๒๗๒ ๘๑๓๕ หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐ ๒๒๗๒ ๘๗๘๐ ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ หากกรมสรรพากร
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้สมัครที่ได้สมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป
หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร